



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แนะวิทยาลัยชุมชนให้โอกาสคนพิการ

น.ส.สุนันทา แสงทอง ผอ.วิทยาลัยชุมชน (วชช.) กล่าวภายหลังดูงานที่ Copper Mountain College ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ว่า Copper Mountain College ตั้งมาได้ 6 ปี มีอายุใกล้เคียงกับ วชช.ของไทย มีนักศึกษา ประมาณ 1,600 คน แต่ที่น่าสนใจคือองบประมาณ ที่นำมาจัดตั้งมาจากชุมชน ส่วนหลักสูตรที่จัดก็จะเป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเท่าที่ตนได้คุยกับนักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่า วชช.ทำให้มีโอกาสได้เรียน ทั้งที่มีครอบครัวและลูกก็ยังมาเรียนได้ รวมทั้งยังเลือกที่จะมาเรียนในเวลาไหนก็ได้

น.ส.สุนันทา กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นมากที่สุดคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก แต่มีการกำหนดว่าคนที่จะมาเรียนจะต้องมาจากชุมชนร้อยละ 50 เพื่อที่ว่าเมื่อจบออกมาแล้วจะได้ทำงานให้กับชุมชน ส่วนที่เหลือจะไปอยู่ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ส่วนการคัดเลือกนักศึกษาจะดูจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นนักเรียน สายวิทย์ ซึ่งในการเรียนจะมีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเรียนในหลักสูตรนี้ ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก แต่นักศึกษาจะเสียค่าหน่วยกิตแค่ 4,000 ดอลลาร์ต่อหลักสูตร 2 ปีเท่านั้น

นายชุมพล พรประภา รองประธาน คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า Copper Mountain College ยังให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้คนพิการทางด้านต่าง ๆ เข้ามาเรียน และยังมีเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อช่วยคนพิการให้ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการสอนคนพิการจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน และยังคงต้องหาคนที่เก่งทางด้านการศึกษาพิเศษเข้ามาช่วยทำงานตรงนี้ด้วย ซึ่งหายาก

“ผมคิดว่า วชช.ของไทยน่าจะเปิดให้คนพิการเข้าเรียนได้ด้วย โดยอาจจะเปิดเป็นศูนย์ระดับภาคก่อน ส่วนเรื่องงบประมาณก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะน่าจะดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ และต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าลูกใครบ้างที่จะพิการ ดังนั้น วชช.น่าจะเข้าทำงานตรงจุดนี้ให้มากขึ้น” นายชุมพล กล่าว.